



# สรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

f สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th Pr\_ParliamentTH

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายภราดร ปริศนานันทกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

### (1) กระทู้ถาม

#### 1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นใน กสทช. โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กรม นายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญไชยพยกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานฯ และได้รับการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ระบุว่า กรรมการต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นและไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ และต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นประธานฯ นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน ทั้งนี้ ในมาตรา 18 ระบุว่า ต้องมีการลาออกจากการดำรงตำแหน่งในมาตรา 8 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเลือก ซึ่งประธานฯ คนปัจจุบันอาจมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประธานฯ คนปัจจุบันต้องพ้นจากตำแหน่ง จากการศึกษารายงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิสภา มีหลักฐานชี้ชัดและน่าเชื่อได้ว่า

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Call Center 1743 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2242 5900 ต่อ 5461-3 0 2242 5990

จัดทำโดย : กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 หรือก่อนได้รับการโปรดเกล้าฯ เพียง 1 วันเท่านั้น นอกจากนั้น ยังเป็นแพทย์รายชั่วโมงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จึงขอสอบถามว่า นายกรัฐมนตรีทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไง รวมทั้งหากมีการโปรดเกล้าฯ แล้ว แต่พบว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม จะต้องดำเนินการอย่างไร จากรายงานของวุฒิสภาว่าได้มีการลงนาม กสทช. 4 คน เสนอเรื่องประธานฯ มีลักษณะต้องห้ามไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการลงเลขรับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ถือว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จะดำเนินการแก้ไขปัญหายังไง

**นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม** ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ได้ทราบคุณสมบัติของประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และขณะนี้มีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยตีความว่าประธานฯ มีคุณสมบัติขัดต่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หรือไม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัย ประธาน กสทช. มีการสรรหาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หารือกับกรรมการ กสทช. ในเรื่องของปัญหา และได้ติดตามเป็นระยะ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 60 ระบุว่า รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย องค์กรดังกล่าวจึงทำงานเป็นอิสระ แต่รัฐบาลมีความห่วงใยและคอยติดตามเป็นระยะเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพต่อไป

**1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง โครงการบ้านเพื่อคนไทย โดย นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม**

โครงการบ้านเพื่อคนไทย ซึ่งเป็นโครงการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างที่พักอาศัยให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ผ่านมามีความสนใจจากพี่น้องประชาชน สื่อมวลชน และสาธารณชนเป็นอย่างมาก เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2568 ได้มีการเปิดตัวโครงการนี้ มีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ แกลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างยิ่งใหญ่ และยังมีบ้านตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปดู มีเว็บไซต์บ้านเพื่อคนไทยเพื่อเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าไปจองสิทธิได้อย่างเต็มที่ และในขณะนั้นรัฐบาลให้ข่าวว่า เว็บไซต์บ้านเพื่อคนไทยมีพี่น้องประชาชนเข้าไปชมหลายสิบล้านครั้ง ถือว่าเป็นตัวเลขที่มาก จึงขอสอบถามถึงรายละเอียดของโครงการ

บ้านเพื่อคนไทยว่ามีรายละเอียดอย่างไร ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด และคาดว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถเข้าไปอยู่ได้เมื่อไร

**นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม** ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า โครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีรายได้น้อยคือ ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน เน้นกลุ่มวัยทำงาน โดยเลือกสถานที่ที่ติดกับระบบรางเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้พัฒนาคือการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) ซึ่งถือหุ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ร้อยละ 100 โดย SRTA ตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2563 สำหรับโครงการบ้านเพื่อคนไทยนั้น ปัจจุบันได้เปิดห้องและบ้านตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนที่คิดว่าตนมีคุณสมบัติที่จะเข้าไปจองหรือมีความประสงค์จะเลือกแบบใดสามารถเข้ามาชมและจองได้ ซึ่งเป็นการหาความต้องการล่วงหน้าว่าพื้นที่ใด ที่พักอาศัยประเภทใด ที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการจะอยู่อาศัย ซึ่งมีพื้นที่นำร่อง 4 แห่ง และส่งจำนวนผู้ใช้สิทธิจองไปยังธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติประมาณ 137,000 คน และยังคงมีทยอยส่งข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการบ้านเพื่อคนไทย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าชม 78 ล้านครั้ง มีจำนวนผู้ลงทะเบียนประสงค์ขอใช้สิทธิในโครงการทั้งสิ้น 259,258 คน แยกตามพื้นที่ สำหรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว มีรายได้น้อยไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจใช้พักอาศัยได้ทุกประเภท และต้องไม่เคยได้สิทธิในโครงการบ้านเพื่อคนไทย ซึ่งวิธีการที่ดำเนินการมานั้นจะใช้กับโครงการบ้านเพื่อคนไทยอื่น ๆ ตามหัวเมืองใหญ่ต่อไป ในส่วนของห้องตัวอย่างและบ้านตัวอย่างที่พี่น้องประชาชนเข้าไปชมรูปแบบจะเป็นไปตามนั้น ส่วนจำนวนและชนิดของห้องจะผันแปรตามความต้องการของพี่น้องประชาชน โครงการนี้มีการศึกษาล่วงหน้าเมื่อปี 2567 และเหตุที่ต้องใช้ชงกลางเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมในโครงการนี้

**1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ถาม นายกรัฐมนตรี**

ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ เป็นปัญหาระดับชาติที่สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนไทยทั่วไป จากการลงพื้นที่จังหวัดตาก สสำรวจเขตแดนที่ดูแลโดยกองกำลัง BGF และเป็นแหล่งของอาชญากรรมหลายอย่าง ทั้งคอลเซ็นเตอร์ และขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเพิ่งได้ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ยกวาระ

การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหรือทวิภาคีระหว่างไทยกับจีน ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี จึงขอสอบถามว่า รัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ อย่างยั่งยืนและเร่งด่วนอย่างไร และเรื่องของซิมการ์ดที่ยังมีความหละหลวมในการลงทะเบียน รัฐบาลมีแนวทางควบคุมการลงทะเบียนอย่างไร รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเงินฝากในธนาคารแต่ละบัญชีจำนวน 2.5 ล้านบัญชี ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท จะดูแลอย่างไร ตลอดจนการหยุดส่งไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างไร และจะดำเนินการกับผู้ที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างไร

**นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี** ตอบกระทู้ถามว่า ตั้งแต่ตน ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ปัญหาดังกล่าวก็แพร่หลายไปทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของทั่วโลก โดยได้รับทราบข่าวสารว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนถึงขั้นจบชีวิตตัวเองลง รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ มากมาย เป็นปัญหาต่อเนื่องจนเกี่ยวพันกับปัญหายาเสพติดด้วย ทำให้เกิดความไม่สงบสุขไปทั่ว เมื่อได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการ ร่วมกัน รวมทั้งหารือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ ศูนย์ AOC โทร. 1441 จำนวน 100 คู่สาย เพื่อรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมซึ่งสามารถระงับ 1.92 ล้านบัญชีม้า คือ บัญชีธนาคารที่ถูกเปิดขึ้นในชื่อของบุคคลหนึ่งแต่ถูกใช้งานโดยบุคคลอื่นที่นำมาเพื่อใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย หรือจำนวน 1.44 แสนรายชื่อ เพื่อระงับเหตุได้ทัน และประสานกับสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยให้อายัดบัญชีและตรวจสอบการเปิดบัญชีใหม่ ทั้งนี้ ได้มีการสั่งให้ดำเนินการกับซิมหลอกวงด้วย และกำหนดให้บุคคลสามารถถือซิมการ์ดได้เพียง 6 หมายเลขที่สามารถยืนยันตัวตนได้ ซึ่งได้ระงับซิมหลอกวงไป 2.8 ล้านเลขหมาย พร้อมตรวจสอบว่ามีเปิดใหม่ อีกหรือไม่ นอกจากนี้ ธนาคารยังตรวจสอบการเปิดบัญชีที่มีการใช้งานไม่บายแบงก์กิ้งโดยให้มีการยืนยันตัวตน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งมีจำนวน 3.176 ล้านหมายเลข หากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้จะระงับการใช้ไม่บายแบงก์กิ้ง ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามทางเทคโนโลยี ซึ่งจะเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับกำหนดให้ผู้รับผิดชอบกับข้อมูลของประชาชน หากนำข้อมูลไปขายกับมิจฉาชีพจะมีความผิด การกำหนดผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ต้องมีบทลงโทษและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังสั่งการให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการคลังดูแลพื้นที่ชายแดน สร้างกำแพงป้องกันชายแดนตลอดแนว

ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมกำลังเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ข้ามชายแดน ตรวจค้น ทำลายแหล่งส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งได้หารือแบบไตรภาคีระหว่างประเทศจีน เมียนมา และไทย ในการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สำหรับผู้ต้องสงสัยที่จับตัวได้นำมาคัดกรองอย่างเคร่งครัดเพื่อเข้ากระบวนการทางกฎหมาย และส่งกลับประเทศต้นทางแล้ว ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลใช้ร่วมกับประเทศไตรภาคี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคืบต่อไปในอนาคต และที่สำคัญคือการทำลายฐานที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยการตัดไฟ และหยุดส่งน้ำมันผ่านในชายแดนไทย - เมียนมา ซึ่งทำให้สถานที่ทำการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีการเคลื่อนย้ายคนออกจากสถานที่ดังกล่าว และหยุดการทำงานลง โดยได้รับรายงานว่าบริษัทต่าง ๆ ในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ปิดตัวลง ทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลง ถือว่ารัฐบาลทำงานเป็นผลสำเร็จเป็นอย่างมาก และมีการส่งตัวผู้ถูกหลอกไปใช้แรงงานกลับประเทศต้นทางไปจำนวน 700 คน แล้ว ส่วนการควบคุมซิมหลอกลงนั้น จะกำชับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ กสทช. ให้ทำงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอรับคำแนะนำไปปรับใช้ต่อไป ซึ่งจะลงพื้นที่ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อตรวจสอบว่าจากการสั่งการแล้วมีผลการดำเนินงานอย่างไร มีการรื้อถอนเสาสัญญาณหรือไม่ ปราบปราม Sim Box ที่มีการโทรจำนวนมากเกินไป ระวัง Wifi Calling การจัดระเบียบผู้ซื้อซิมจากต่างประเทศ ซึ่งมั่นใจว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์จะหมดไปจากประเทศไทยในเร็ววันอย่างแน่นอน นอกจากนี้ จะจัดการอย่างจริงจังกับผู้อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพราะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

## 1.2 กระทู้ถามทั่วไป

### 1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

โดย นายภูริวรรธ ใจสำราญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568)

เนื่องด้วยในปัจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีศักยภาพในการส่งออกวัฒนธรรม นำพาวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลก อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่อยู่ในแผนงานสนับสนุนของ Thailand Creative Culture Agency (THACCA) ผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ แต่จากการศึกษาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากล ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเชิญหน่วยงานภาคประชาชน และผู้แทนบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าให้ข้อมูล ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ขวางกั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซึ่งโดยมากเป็นปัญหาเดิมที่เรื้อรัง

เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็น ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดความแข็งแรง ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนจากภาครัฐ ปัญหาการผูกขาดของธุรกิจโรงภาพยนตร์รายใหญ่ การจัดการรอบฉายภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่ปราศจากการควบคุม ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เขาะกร่อนบ่อนทำลายอุตสาหกรรมทั้งระบบ ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยและแรงงาน สร้างสรรค์ผู้ขับเคื่อนอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งแต่ละปัญหานั้นยังข้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งขาดการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันต่อยุคสมัย อีกทั้งยังพบปัญหาเรื่องชั่วโมงการทำงานของบุคลากรในกองถ่ายที่ต้องทำงานติดต่อกันถึง 16 ชั่วโมง และในบางครั้งต้องทำงานติดต่อกันเช่นนี้หลายวัน ทำให้การทำงานต่อเนื่องและยาวนานเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งเรื่องของสุขภาพกายและจิตใจของบุคลากร ตลอดจนสามารถพัฒนาความร้ายแรงไปถึงขั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากสัญญาจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ที่แรงงานและบุคลากรในกองถ่ายรับตำแหน่งเป็นเพียงพนักงานชั่วคราวหรือ "ฟรีแลนซ์" ที่รับค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย ทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุมในกฎหมายแรงงาน ปัญหาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอุปสรรคที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและเป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศไทยจะสามารถผลักดันให้วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลก หากเรายังไม่ได้แก้ไขต้นตอของปัญหาที่เรื้อรังเหล่านี้ จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น จึงขอสอบถามว่า รัฐบาลมีแนวทางอย่างไรในการลดการผูกขาดทางการค้าของธุรกิจโรงภาพยนตร์รายใหญ่เพื่อแก้ปัญหาการจัดการรอบฉายให้แก่ภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนเกิดการตัดโอกาสภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจโรงภาพยนตร์รายย่อยอย่างเป็นทางการมากขึ้น รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาชั่วโมงการทำงานของแรงงานสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ละเลยข้อจำกัดทางร่างกายจนเกิดกรณีการเสียชีวิต และปัญหาเกี่ยวเนื่องที่เกิดจากสัญญาจ้างแรงงานสร้างสรรค์ที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจน แนวทางแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยผ่านเว็บไซต์ที่เปิดให้เข้าชมโดยทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

### นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า แม้ว่ารัฐบาลจะไม่สามารถแทรกแซงกลไกทางการตลาดของผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ได้ แต่รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ สารคดี และแอนิเมชัน ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมุ่งแก้ปัญหา โดยที่ผ่านมามีการหารือกัน ทั้งคณะอนุกรรมการภาครัฐที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ชมภาพยนตร์ เพื่อให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และให้ผู้ผลิตรายย่อยมีโอกาสในการเลือกจัดฉายภาพยนตร์โดยไม่ต้องลงทุนมากนัก โดยขณะนี้ได้มีการหารือระหว่างคณะอนุกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อร่วมกันกำหนด 3 มาตรการ และ 3 ระยะ คือ ระยะสั้น จะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายที่คล้ายกัน

ในต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและช่วยกันสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย และแก้กฎหมายกฎกระทรวงที่มีอยู่เดิม ระยะเวลา ใช้กลไกที่มีอยู่เดิมตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อให้ลดขั้นตอนในการขออนุญาตจัดฉายเทศกาล ภาพยนตร์ระหว่างประเทศให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีการรับชมภาพยนตร์ ที่หลากหลาย ส่วนระยะยาว มีการเสนอปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น คำนิยามโรงมหรสพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้มีการแบ่งประเภทโรงมหรสพให้เป็นโรงมหรสพ ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์มากขึ้น และเป็นทางเลือก ให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ชมเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น

สำหรับปัญหาการทำงานนั้น ได้มีการหารือกับกระทรวงแรงงาน ในกรณีที่เป็น การจ้างงานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 กำหนดให้นายจ้าง ต้องประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งวันหนึ่ง ต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง และสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง หรือหากเกินกว่านั้นจะต้องมีการจ่ายค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า แต่ทั้งสัปดาห์ต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง ส่วนกรณีที่เป็นการจ้างเหมาบริการหรือจ้างทำของนั้น ผู้รับจ้างต้องมีการตกลงเจรจาต่อรองให้เกิดสัญญาเพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบและรักษา ผลประโยชน์ของตนเอง ในการเซ็นสัญญาต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและความสงบเรียบร้อยและ ศีลธรรมอันดีของประชาชน และเมื่อทั้งสองฝ่ายคือผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันได้แล้วตามสัญญา หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาจะสามารถฟ้องบังคับตามกฎหมายแพ่งได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกจ้าง พบปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนต่าง ๆ สามารถแจ้งกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีช่องทางทั้งให้คำปรึกษาและ ยื่นคำร้องเรียนต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในทุกพื้นที่ หรือเว็บไซต์กระทรวง แรงงาน รวมถึงสายด่วน 1506 และขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรจุเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ของคณะรัฐมนตรี

**1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการเหมืองถ่านหินเก่า ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน โดย นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้ง กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568)**

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีพื้นที่เหมืองถ่านหินที่อยู่ใน ความรับผิดชอบตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งยุบเลิกโครงการไปแล้ว ราษฎร ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ มีแหล่งน้ำผิวดินน้อย ประกอบกับเหมืองถ่านหินเดิมมีปริมาณน้ำมาก อีกทั้ง คุณภาพได้รับการตรวจสอบแล้วไม่พบสารโลหะหนัก สามารถนำมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมได้ ราษฎร

ในพื้นที่ เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า แต่สามารถนำระบบสูบน้ำจากพลังงานทดแทน มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากบ่อเหมืองเก่า เพื่อส่งน้ำเข้าสู่ลำห้วยธรรมชาติ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำสำหรับ เพาะปลูกประมาณ 535 ไร่ประมาณ 85 ครัวเรือน เป็นการเพิ่มรายได้แบบเศรษฐกิจฐานรากทำให้ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 1,000 บาท ต่อไร่ ต่อครัวเรือน ต่อปี คิดเป็นเงินประมาณ 530,000 บาท ต่อปี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรโครงการ เหมืองถ่านหินเก่า ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงขอสอบถามว่า โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรโครงการเหมืองถ่านหินเก่า ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร และกระทรวงพลังงานจะสามารถสนับสนุน งบประมาณในการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรโครงการเหมือง ถ่านหินเก่า ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนได้เมื่อใด

**นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน** ตอบกระทู้ถาม ว่า กระทรวงพลังงานได้รับการประสานจากสำนักโครงการในพระราชดำริ เนื่องจากมีราษฎรถวายฎีกา ต้องการน้ำเพื่อการเกษตร จากนั้นได้สำรวจพื้นที่ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาต่าง ๆ นำมาสู่การบรรจุ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 แต่การสำรวจข้อมูลไม่ทันจึงบรรจุลงใน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีการยุบสภาจึงไม่ได้มีการดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าว ส่วนในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2568 มีการตัด งบประมาณของกระทรวงพลังงาน 30 ล้านบาท ที่มีโครงการดังกล่าวอยู่ด้วย ซึ่งจะนำโครงการดังกล่าว บรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2569 เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป

**1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย และการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา โดย นายรชตะ ด้านกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ติดตามกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568

**1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในชุมชนแออัดของเมืองขอนแก่น โดย นายวิรัตน์ ฮวดศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม**



เนื่องจากรัฐมนตรี ทิดการกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568

**1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร โดย นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ทิดการกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568

### 1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง สอบถามความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปางค่า หมู่ที่ 16 บ้านห้วยปางค่า ตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน และอ่างเก็บน้ำห้วยตึกแต่ หมู่ที่ 12 บ้านห้วยแพ่ง ตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน โดย นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ทิดการกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568

1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในเขตชลประทานของจังหวัดพิษณุโลก โดย นายนพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ทิดการกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568

1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร โดย นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 1.3.1 – 1.3.3 เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568) ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ทิดการกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568

1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าแนวทางในการเพิ่มจำนวนพะยูน เต่าทะเล และสัตว์น้ำที่เสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์ในทะเลอันดามัน โดย นายฐิติกันต์ ฐิติพฤตภูมิกุล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูเก็ต พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568

1.3.5 กระทู้ถาม เรื่อง เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567 โดย นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.6 กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินในเขตทุ่งเลี้ยงสัตว์และพื้นที่คาบเกี่ยวในจังหวัดชุมพร โดย นายวิชัย สุตสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานฯ ขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อขออนุญาตรับรองระเบียบวาระที่ (3) รับรองรายงานการประชุม และเรื่องอื่น ๆ คือ คณะกรรมาธิการขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาที่ยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ 1 เรื่อง และการตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ 3 เรื่อง ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

### (3) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567

ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567

ที่ประชุมให้การรับรอง

### (7) เรื่องอื่น ๆ

เรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ จำนวน 4 เรื่อง

1. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568

นายศักดิ์ชาย ต้นเจริญ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งแจ้งเหตุผลว่า ตามที่คณะกรรมการฯ จะครบกำหนดระยะเวลา ตามการขยายเวลา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 มีนาคม 2568 นั้น ที่ผ่านมามีคณะกรรมการฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบภัยจากช้างป่าเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยได้เสนอร่างหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาข้อมูลประกอบการรับ การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางพัฒนาแหล่งอาหาร แหล่งน้ำสำหรับทางป่า ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวและลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืน คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ปัญหาช้างป่าได้อย่างรอบคอบและครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก 90 วัน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการฯ ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 90 วัน ตามที่ร้องขอ

2. ตั้งกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการกิจการศาล องค์การอิสระ องค์การอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายธนกร วังบุญคงชนะ)

ที่ประชุมมีมติตั้ง นายเกรียงยศ สุดลาภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง

3. ตั้งกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายธนกร วังบุญคงชนะ)

ที่ประชุมมีมติตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง

4. ตั้งกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการการสวัสดิการสังคม แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่งเพราะลาออก (นายเกรียงยศ สุดลาภา) มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง

## (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

### 2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง

#### 2.1.1 รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2565

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2565 ตามมาตรา 71/10 (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 แล้ว

#### ที่ประชุมรับทราบ

#### 2.1.2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้ว

#### ที่ประชุมรับทราบ

#### 2.1.3 รายงานประจำปี 2566 ของกองทุนการออมแห่งชาติ

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2566 ของกองทุนการออมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้ว

#### ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นำเรื่อง ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจับกุมตัว นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุม ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 187 วรรคสอง

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร จับกุมตัว นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยก้าวหน้า ในความผิดอาญาฐาน ช่มชู้ข้าเรา มารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุญาตให้บรรจระเบียบบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นระเบียบวาระด่วนนั้น ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งว่า นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ได้เข้าพบคณะพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว จึงหมดความจำเป็นที่จะต้อง

ขออนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการจับกุมตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว กรณีนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปจึงขอนำเรื่องนี้ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 187 วรรคสอง

### ที่ประชุมรับทราบ

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งเรื่อง รับทราบคำพิพากษาศาลฎีกา

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุวรรณา กุมภีโร สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ แทน นายสุวรรณา กุมภีโร และสั่งให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 226 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 และ 139 ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2567 นั้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายสุวรรณา กุมภีโร เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มิคำพิพากษา และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ แทน นายสุวรรณา กุมภีโร และให้ชำระค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ 2 ดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นผลให้สมาชิกภาพของนายสุวรรณา กุมภีโร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาประธานราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 2.3 รับทราบรายงานประจำปี 2566 ของกองทุนการออมแห่งชาติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีสินทรัพย์รวมประมาณ 12,900 ล้านบาทหนี้สินรวม 161 ล้านบาท ส่งผลให้มีสินทรัพย์สุทธิจำนวน 12,794 ล้านบาท กอช. มีรายได้รวมทั้งสิ้น 265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 49.54 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ย ส่วนลด เงินปันผลจากการลงทุน และรายได้จากการบริหารจัดการกองทุน กอช. มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวนกว่า 200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา และค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ต กอช. มีสมาชิกสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,575,000 คน มีการนำส่งเงินออมของสมาชิกจำนวน 1,296 ล้านบาท รัฐบาลสมทบ 407 ล้านบาท ปัจจุบัน กอช. มีสมาชิก 2.7 ล้านคน

ด้านขับเคลื่อนภารกิจ ยังคงดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 กอช. มีข่าวดีให้กับสมาชิก โดยปรับเพดานเงินออมสะสมของสมาชิกจากเดิมสูงสุดไม่เกิน ปีละ 11,200 บาท มาเป็นสูงสุดไม่เกินปีละ 30,000 บาท รวมถึงขยายเพดานสมทบของภาครัฐจากเดิม ร้อยละ 100 สูงสุดอยู่ที่ 1,200 บาท เป็นสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท ทุกช่วงอายุ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการออมกับ กอช. ให้มากขึ้น ในปี 2566 กอช. ยังให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาระบบงานให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก ผ่านบริการธนาคารของรัฐ รวมถึงคลังจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ และยังเพิ่มระบบออนไลน์คือ Application กอช. รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ อีกทั้งยังให้บริการ "ออมเพลิน" บนแอปพลิเคชัน เป่าตั้ง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด "Automatic Saving for Retirement" ผ่านการใช้จ่ายโดยสมัครใจ เป็นการสร้างการเก็บเงิน บางส่วนจากการใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนสามารถทยอยเก็บเงินผ่านการบริการออมเพลิน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้ ยังพัฒนาความร่วมมือกับทรูมันนี่เพื่อส่งเสริมการออมและขยายผล ถึงสมาชิกทรูมันนี่ให้รู้จักช่องทางออมผ่านทรูมันนี่วอลเล็ต และยังมีความร่วมมือส่งเสริมให้มีการออมผ่านกลุ่มนักศึกษาซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ โดยมีฐานสมาคมผู้ปกครองและได้รับความร่วมมืออย่างดีกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการบริหารทางการเงิน ปลุกฝังการออมให้กับเยาวชนเพื่อเป็น การเตรียมพร้อมให้กับอนาคตของตนเอง กอช. ยังคงส่งเสริมการออมระดับจังหวัดผ่านโครงการ ความร่วมมือระดับพื้นที่โดยจัดอบรมบรรยายเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับตัวแทน กอช. ที่ประจำหมู่บ้าน 48,000 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการออมให้กับสมาชิกในหมู่บ้านและให้รู้จักบริหาร การเงินขั้นพื้นฐานผ่าน กอช.

ด้านการบริหารเงินลงทุน เนื่องจากสภาวะตลาดทุนในปี 2566 มีความผันผวนอย่างมาก ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก อาทิ ความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางสหรัฐ อัตราเงินเฟ้อทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ กอช. ต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบ นโยบายลงทุนระยะยาวภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว โดยเลือกเน้นลงทุน หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 80 เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและเน้นลงทุน ในหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นสำคัญซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว และยังมีผลตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วย กอช. สามารถสร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยร้อยละ

1.85 ต่อปี อย่างไรก็ตาม กอช. ยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมควบคู่ไปกับการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินให้กับสมาชิก ประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตให้กับประชาชนคนไทยสามารถใช้ชีวิตเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข

สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ กองทุนการออมแห่งชาติ มีจุดมุ่งเน้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของแรงงานนอกระบบ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง ภายใต้สถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยตั้งข้อสังเกตในรายงานฉบับนี้ว่า ผลตอบแทนของกองทุนที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินได้จริงหรือไม่ และเมื่อเกษียณจะสามารถได้รับเงินคืนหรือไม่ จากเว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติแจ้งว่า จะมีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 2.09 เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่น ๆ อาทิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 3.73 ส่วนกองทุนประกันสังคม ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 5.34 ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติมีผลตอบแทนเพียงร้อยละ 1.69 เท่านั้น ส่วนเรื่องเป้าหมายของสมาชิกกองทุนที่มุ่งไปที่เยาวชนให้เห็นถึงประโยชน์ของการออมแห่งชาติ แต่ปัจจุบันสมาชิกกองทุนมีเยาวชนเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ตลอดจนเสนอให้กองทุนมีแผนการบริหารเงินลงทุนกองทุนให้มีความมั่นคงและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้กองทุนการออมแห่งชาติเพิ่มจำนวนสมาชิกที่ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐอื่นใด และหาแนวทางการบริหารเงินลงทุนให้สูงมากขึ้นเพื่อให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการปลูกฝังการออมและการใช้จ่ายเงินให้กับประชาชนเพื่อให้กองทุนการออมแห่งชาติเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในประเทศต่อไป พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะว่าการลงทุนต้องมีการหาช่องทางในการลงทุนในต่างประเทศ ต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน สำหรับหลักเกณฑ์ในการสร้างเป้าหมายสมาชิกกองทุนฯ ที่มีอายุระหว่าง 15 - 20 ปี นั้น ควรเพิ่มการให้ความรู้ในการลงทุนด้านการเงินในระดับมัธยมศึกษาให้มีความเข้าใจการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งจัดตั้งที่ปรึกษาทางด้านการเงินของภาครัฐในแต่ละอำเภอ เพื่อป้องกันการถูกหลอกให้ลงทุน ลดปัญหาหนี้ซ้ำซ้อน ลดปัญหาการจ่ายเงินมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ

### ที่ประชุมรับทราบ

## 2.4 รับทราบรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ตั้งไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็น

การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือเพื่อสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่เป็น การช่วยเหลือประชาชนในภาวะลำบากทุกประเภท โดยมีการบริหารงานผ่านคณะกรรมการประชารัฐ สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยผลการดำเนินงานของกองทุนในปี 2566 กองทุน ได้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้เปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และหน่วยงานระบบลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 22,290,000 คน ซึ่งผู้ลงทะเบียน ทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และเมื่อผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติแล้วจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน โดยหากพบว่าสถานะการยืนยันตัวตนสมบูรณ์จึงจะ สามารถใช้สิทธิสวัสดิการตามโครงการฯ ปี 2565 ได้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 พบว่ามีผู้การเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ 15.04 ล้านคนโดยเป็นผู้ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและได้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว 13.78 ล้านคน ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบให้การจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ให้แก่ผู้ผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้การช่วยเหลือจาก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เป็น "บัตรประจำตัวประชาชน" เริ่มให้สิทธิสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นมา ซึ่งสวัสดิการหลักสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ประกอบด้วย 1) เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 300 บาท/คน/เดือน 2) เงินส่วนลดค่าซื้อ ก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/3 เดือน 3) เงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน 4) เงินค่าไฟฟ้า 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน และ 5) เงินค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซึ่ง เงินสิทธิดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้มีสิทธิได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากกองทุนฯ จะมีบทบาทอย่างมากต่อการบรรเทาภาระค่าครองชีพ โดยช่วยให้ผู้มี สิทธิมีกำลังซื้อมากขึ้นจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบางส่วนและนำเงินที่ประหยัดได้ไปใช้ อุปโภคบริโภคด้านอื่นได้มากขึ้นแล้ว กองทุนฯ ยังมีบทบาทสำคัญในเชิงเศรษฐกิจมหภาคด้วย โดยหากพิจารณาจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 จำนวน 13.75 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.9 ของประชากร ทั้งประเทศ จะเห็นว่าผู้มีสิทธิดังกล่าวถือเป็นฐานการบริโภคที่สำคัญของการบริโภคภาคเอกชน ทั้งประเทศ ดังนั้น ในการบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านวงเงินสิทธิให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียน ฯ ปี 2565 โดยใช้เงินจากกองทุนฯ จะมีส่วนช่วยการสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในระยะต่อไปเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประชารัฐ สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จึงอยู่ระหว่างเตรียมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการ แก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ไม่ควรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป



สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โครงการนี้ตอบโจทก์ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย แต่มีประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้เพราะอยู่ในชนบท และการที่เข้าโครงการแล้ว ร้านค้าประชารัฐมีไม่เพียงพอทุกชุมชน หมู่บ้าน หรืออำเภอ บางพื้นที่ไม่สามารถซื้อร้านค้าประชารัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งพบปัญหาว่า การตรวจสอบที่มีความหละหลวม ทำให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจริง ๆ ไม่สามารถได้รับเงินจากกองทุนดังกล่าว รวมทั้งในบางพื้นที่ ไม่มีร้านค้าประชารัฐ ต้องเหมารถมาซื้อในแหล่งที่มีร้านค้าประชารัฐ ทำให้จำนวนเงินที่ได้รับลดลง อาจจะมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่เข้ามาหาประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว และร้านค้าขนาดเล็กไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และขอเสนอแนะว่าค่าไฟไม่ควรกำหนดให้เป็นเฉพาะเจ้าบ้านเท่านั้นที่ใช้ได้ ควรออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้ตรวจสอบกองทุนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดใน รวมทั้งป้องกันการฟอกเงินของนายทุนรายใหญ่นอกจากนี้ กลุ่มคนเปราะบาง อาทิ คนพิการบางส่วนที่ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 200 บาท ต่อคนต่อเดือนนั้น ไม่เพียงพอต่อจำนวนคนพิการทั้งประเทศ จึงควรมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินให้คนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจำนวนคนพิการทั้งประเทศที่มีจำนวนกว่า 2 ล้านคน

### ที่ประชุมรับทราบ

## 2.5 รับทราบรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกรมบัญชีกลางได้มีการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยรวมเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงกับผังบัญชีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดแนวทางการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม สำหรับการตรวจสอบพัสดุประจำปี ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว สำหรับสรุปผลการตรวจสอบตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานบางส่วนซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับทราบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยรวมประมาณ 6 ประเด็น ประกอบด้วย เรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การบริหารแผนการตรวจสอบ การบริหารแผนงานงานโครงการ การบริหารสินทรัพย์

และพัสดุ การออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการตรวจสอบ ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว และสำนักงาน การตรวจงานแผ่นดินได้รับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องและรับไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุง แก้ไขด้วยแล้ว

### ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น นายรอมฎอน ปันจอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาข้อเท็จจริงและ ผลกระทบกรณีการผลักดันผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์กลับไปเผชิญการประหัตประหารในประเทศจีน ซึ่งสมาชิกฯ เห็นชอบ

นายรอมฎอน ปันจอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นำเสนอญัตติว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในขณะนี้ที่จำเป็นต้องตั้งญัตติขึ้นมา เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการตัดสินใจส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ที่อยู่ในสถานกักตัวของสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองที่ซอยสวนพลูกลับไปยังประเทศจีน โดยเมื่อคืนนี้เวลา 02.00 นาฬิกา มีผู้สื่อข่าว ที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าสถานกักตัว ส่งภาพขบวนรถบรรทุก 6 คัน พร้อมกับรถของตำรวจ มายังตน ซึ่งเป็น เรื่องที่น่าสังเกตว่า เป็นวิธีการปกติหรือไม่ที่มีการขนย้ายคนในช่วงเวลากลางคืนเช่นนี้ และที่กระจกรถ ยังมีการใช้เทปสีดำปิดเอาไว้ด้วย รวมทั้งเมื่อเช้าวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตอบกระทู้ถามที่รัฐสภา โดยก่อนที่จะเข้าห้องประชุม ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องนี้ และนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ไม่ทราบ ยังไม่ได้ รับรายงาน เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากกว่า เรื่องใหญ่เช่นนี้แต่นายกรัฐมนตรีกลับไม่ทราบ และเท่าที่ตรวจสอบกับรัฐมนตรีบางท่านและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครยืนยันในเรื่องนี้ นอกจากนี้ เมื่อเช้าวันนี้มีทวิตเตอร์บางบัญชีเปิดเผยว่า พบเครื่องบินต้องสงสัยคือมีการเดินทางออกจากสนามบิน ดอนเมืองขึ้นไปโดยไม่ระบุจุดหมายปลายทาง แต่ล่าสุดในวันนี้มีข้อมูลยืนยันแล้วว่าเครื่องบินดังกล่าวบิน ลงที่แคว้นซินเจียง ประเทศจีน จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในเครื่องบินลำนี้เป็นผู้ลี้ภัย ชาวอุยกูร์หรือไม่ และเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา แหล่งข่าวที่เป็นภาษาจีนออกข่าวว่า กระทรวงความมั่นคง ของทางการจีนยืนยันการนำตัวชาวอุยกูร์ 40 คน เดินทางจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย กลับไปยังประเทศ จีนที่แคว้นซินเจียงเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างว่านี่คือความพยายามของทางการจีนและการทำให้พวกเขา เดินทางกลับมาหาครอบครัวอย่างมีความสุข อย่างสันติสุข ทั้งนี้ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เราเคยมีกรณีเช่นนี้ ที่ชาวอุยกูร์ 109 คนที่ก่อนหน้านี้ถูกกักตัวคุมตัวไว้ประมาณ 1 ปี ก่อนหน้าถูกนำตัวเดินทางกลับไปและ กลายเป็นตราบาปอันน่าเศร้าของประเทศในเรื่องการพิทักษ์รักษาชีวิต สิทธิมนุษยชน เสรีภาพของ ประชาชน ถือว่าเป็นมลทินที่มัวหมองต่อชื่อเสียงของประเทศไทยอย่างยิ่ง และชาวอุยกูร์ 48 คนนี้ ไม่แน่ใจในข้อเท็จจริงว่าจะมีจำนวนเท่าไร และมีผู้ถูกดำเนินคดีและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของ

ศาลอาญาในประเทศไทยด้วยจึงไม่แน่ใจว่าข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอย่างไร เรื่องนี้พี่น้องมุสลิมชาวอุยกูร์ทั่วโลกพยายามเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลไทยส่งชาวอุยกูร์กลับไปยังประเทศจีน และเป็นเรื่องปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศของเราโดยตลอด

สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ โดยสนับสนุนญัตติดังกล่าวเพราะประเด็นนี้กระทบต่อประเทศไทยในหลายมิติ ซึ่ง**นายอดิศร เพียงเกษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย** ได้เสนอญัตติขอให้มีการนับองค์ประชุม เนื่องจากเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ต้องมีองค์ประชุมครบเพื่อเตรียมข้อมูลต่าง ๆ จึงขอให้ประธานฯ นับองค์ประชุม ประธานฯ จึงขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที เพื่อให้มีการพูดคุยกัน

หลังจากพักการประชุมแล้ว **นายอดิศร เพียงเกษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย** ขอลอนญัตติที่เสนอให้นับองค์ประชุม

**นายไชยวัฒนา ตินรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย** ขอให้เปลี่ยนชื่อญัตติเนื่องจากถ้อยคำบางคำอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

**นายรอมฎอน ปันจอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน** กล่าวว่า เมื่อได้ฟังความกังวลของสมาชิกฯ แล้วและต้องการให้มีการอภิปรายความคิดเห็นอย่างจริงจัง จึงขอให้ญัตตินี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ จึงขอเปลี่ยนชื่อญัตติเป็นญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาข้อเท็จจริงและผลกระทบกรณีการผลักดันผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์กลับไปประเทศจีน เพื่อส่งข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

จากนั้น สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ โดยสนับสนุนญัตติดังกล่าว เนื่องจากประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับผลกระทบของประเทศไทยและของคนไทย ในช่วงที่ผ่านมาได้มีกระแสข่าวส่งกลับชาวอุยกูร์ในประเทศไทยหลายครั้ง ประเด็นนี้สร้างผลกระทบและความกังวลต่อมิตรประเทศและประเทศคู่ค้ารายสำคัญของไทยมาโดยตลอด และวันนี้ ประเด็นนี้จากข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริง เมื่อพบว่ามีการติดฟิล์มดำอย่างหนาแน่น ขั้วออกมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และทางสื่อทางการจีนออกมายอมรับแล้วว่าไทยได้ส่งตัวชาวอุยกูร์กว่า 40 คน กลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว และล่าสุดทางเว็บไซต์ UNHCR ได้มีการออกแถลงการณ์เพื่อวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยในเรื่องดังกล่าวอย่างหนัก จึงเป็นข้อยุติแล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง จึงมีข้อห่วงกังวลในมิติแรกคือ การละเมิดกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแรกที่ได้รับผลกระทบอย่างมากคือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย โดยการส่งกลับชาวอุยกูร์ในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายในประเทศไทยซึ่งมีสภาพบังคับใช้อยู่ กฎหมายนี้แต่เดิมเป็นกฎหมายที่นานาประเทศต่างให้ความชื่นชมว่าเรามีความก้าวหน้า มีความคืบหน้าด้านสิทธิมนุษยชน



โดยเฉพาะประเทศพันธมิตรในโลกอิสลาม ซึ่งประเทศไทย ณ วันนี้ อยู่ในสถานะของการเป็นผู้สังเกตการณ์ขององค์การความร่วมมือโลกอิสลาม และเชื่อว่าการส่งกลับพี่น้องชาวอุยกูร์ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อ การเชื่อมั่นและการค้าในโลกมุสลิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างแน่นอน ทั้งนี้ การส่งตัวกลับในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนอนาคตการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนของประเทศไทย เพราะอาจสูญเสียโอกาสหลายอย่างที่เราไม่สามารถซื้อฟื้นความสัมพันธ์กลับมาเป็นอย่างเดิมได้ โดยเฉพาะเราอยู่ในยุคที่มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน หลักการนิติรัฐ นิติธรรม หลักการเรื่องประชาธิปไตยถูกใช้เป็นหนึ่งในประเด็นที่หยิบยกมาพิจารณาในประเด็นการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น จึงขอให้รัฐบาลรักษาความสมดุลระหว่างสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายระหว่างประเทศ ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหามนุษยธรรมให้สอดคล้องกับกรณีผู้ลี้ภัยอย่างยั่งยืน 3 แนวทาง คือ 1. ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศต้นกำเนิดแบบสมัครใจ 2. ออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยให้สอดคล้องกับประเทศที่ลี้ภัย และ 3. การตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม อีกทั้งยังมีข้อเสนอให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับ มาชี้แจงว่าส่งกลับจริงหรือไม่

**นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน**  
อภิปรายสรุปญัตติ

ประธานฯ กล่าวว่า จากการที่ได้ฟังการอภิปรายของสมาชิกฯ แล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ต้องการส่งข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีและให้มีการชี้แจงต่อไป ประธานฯ จึงอาศัยอำนาจตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 88 ถามที่ประชุมว่าจะส่งไปให้คณะรัฐมนตรีหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกฯ ชัดข้อ จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีดำเนินการและชี้แจงต่อไป และเนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ จึงขอปิดประชุมจากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 17.41 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 17.41 นาฬิกา

\*\*\*\*\*